



ฉบับที่ 2/2557 วันที่ 16-31 ตุลาคม 2556

ขอเชิญบุคลากรเข้าดูข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ทนุอดหนุนการวิจัย และกิจกรรมการวิจัยต่าง ๆ ได้ที่

<http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/>

การเผยแพร่งานวิจัย



สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดให้มีโครงการจัดนิทรรศการหมุนเวียนแนะนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย บริเวณโก่งหน้าลิฟท์ อาคารวิชาการ 3 โดยในเดือนตุลาคมได้จำลองบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556” ซึ่งจัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาจัดแสดงประกอบด้วย ผลงานวิจัยจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

1) เรื่อง รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุงาน กรณีศึกษาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี ของ นางสาวทญนฐชวนไชยสิทธิ์ 2) เรื่อง กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุ โดย รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรรังศรี 3) เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากทวีปยุโรปสู่ประเทศไทย ของ รศ.ดร.ราณี อิศัยกุล และ 4) เรื่อง แนวทางและมาตรการส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี ของ รศ.ดร.กาญจน์ กั้ววานพรศิริ เพื่อเป็นการเผยแพร่ เสริมสร้างบรรยากาศด้านการวิจัย และกระตุ้นให้บุคลากรทำการวิจัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น



สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร **“พัฒนาศักยภาพนักวิจัย”** ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จนถึงการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ และเพื่อสนับสนุนให้มีโอกาสทำวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการกระตุ้นและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในโอกาสที่มหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ต่อไป

ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมขอให้เตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยและติดตามข่าวสารของสถาบันฯ ในการเปิดรับสมัครฝึกอบรมต่อไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 7588-9

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่นี่มีทุน

NEW!

ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล เปิดให้ทุนอุดหนุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกลสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2557 ดังนี้

- 1) ทุนวิจัยนานาชาติ เป็นการวิจัยที่ทำร่วมกับองค์กรทางวิชาการ หรือวิชาชีพในต่างประเทศ (ต้องมี MOU ร่วมกัน)
- 2) ทุนวิจัยทางไกลปกติ
 - เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนทางไกล วิธีการหรือสื่อการเรียนการสอนทางไกล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สำหรับหลักสูตรใหม่ ที่จะเปิดการเรียนการสอน ภายในปี 2560
 - เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย สำหรับนักวิจัยมือใหม่ที่ต้องการทำวิจัยด้านการศึกษาทางไกล

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 7590-7591





ฝ่ายวิจัยสถาบัน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้

โครงการที่ 1 วงเงินงบประมาณ 700,000 บาท + ค่าสมนาคุณ 23,000 บาท

เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ มสธ. ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และลดการออกกลางคัน เพิ่มอัตราการสำเร็จ การศึกษา รวมทั้งหาแนวทางการดำเนินการที่ก่อให้เกิดสัมพันธภาพและการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

โครงการที่ 2 วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท + ค่าสมนาคุณ 23,000 บาท

เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบไอซีทีทางสังคมออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการศึกษาให้สามารถดึงดูดความสนใจของนักศึกษา ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในสถาบัน รวมทั้งการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

การยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2556

ผู้สนใจจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการตามแบบ สวพ.01 (ฟวส.) จำนวน 7 ชุด ส่งไปยัง **ฝ่ายวิจัยสถาบัน** สถาบันวิจัยพัฒนา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

<http://ird.stou.ac.th/contacts.html> เลือก ทุนวิจัยสถาบัน



ฐานข้อมูลรายงานการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำ **“ฐานข้อมูลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์”** เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชสู่สาธารณชนและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปที่ <http://www.stou.ac.th/Offices/ord/FullText-II/main.aspx> หรือ **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2504 7589**

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำ**“วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม” (Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning : e-JODIL)** เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิชาการและข้อค้นพบจากการวิจัยสำหรับการเรียนรู้ในระบบทางไกล และเพื่อเป็นช่องทางในการระดมองค์ความรู้ในระบบทางไกลสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) ของการเรียนรู้ในระบบทางไกล โดยกำหนดให้มีการเปิดรับบทความวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี



ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิจารณาเผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าวได้ที่ <http://www.e-jodil.stou.ac.th> ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางอินทิรา นาคันต์ โทร. 7589



กิจกรรมวิจัยนอกรั้ว

การประชุม/สัมมนา/อบรม/นำเสนอผลงานวิจัย



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ <http://annualconference.ku.ac.th> ทดสอบรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์**ภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8166-7



มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม “การวิจัยเชิงคุณภาพ” กำหนดจัดการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น ดังนี้

1 รุ่นที่ 1 วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2556

2 รุ่นที่ 2 วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2556

โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,500 บาท (รวมค่าอบรม/ค่าสถานที่/ค่าเอกสารประกอบการอบรม/ค่าอาหารกลางวัน-อาหารว่าง) สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://irid.bu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=321-2013-09-12-06-43-288catid=45

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร



มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญคุณอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร **“วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต”** ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ผู้สนใจดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ <http://eng.kbu.ac.th> หรือ โทร. 0 2320 2777 ต่อ 1211

แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้ง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 7581

